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J`RNGER—UR
- fréttir af bæjarmálefnum

Krýsuvíkurbjarg
NÆttœrufegurðin í landi Grindavíkur er 
einstök. HØr sØst hið ægifagra en jafn-
framt hrikalega Krýsuvíkurbjarg, aðeins 
sØst í vitann sem og Þórkötlustaðahver�  
í � arlægð. SjÆ mÆ Hœsafell ofan við 
Hraun, Slögu og SkÆla-Mælifell til hægri. 
Mynd: Oddgeir Karlsson.



Járngerður    3

Útgefandi: Grindavíkurbær • Hönnun og Prentun: Stapaprent • Ábyrgðarmaður: Þorsteinn Gunnarsson

2    Járngerður

Nýtt glæsilegt tjaldsvæði Grindavíkurbæjar var 
opnað við Austurveg í sumar. Bœið er að taka 
saman upplýsingar um gistinætur og voru gestir 
Æ tjaldsvæðinu 3980 sem er framar björtustu 
vonum.

Gerð var viðhorfskönnun meðal gesta Æ nýju 
tjaldsvæði bæjarins Æ liðnu sumri sem upplýs-
inga- og þróunarfulltrœi bæjarins sÆ um. Helstu 
niðurstöður eru að 98% gestanna voru Ænægðir 
með tjaldsvæðið og töldu það í hÆum eða 
góðum gæða� okki. 

Um þriðjungur erlendra gesta sem dvaldi Æ 
tjaldsvæðinu var annað hvort að koma œr � ugi 
eða Æ leið í � ug. Um þriðjungur valdi tjald-
svæðið til að skoða sig um í Grindavík og nÆ-
grenni. Gott orðspor virtist hafa töluverð Æhrif 
Æ innlenda gesti. Öll þessi svör ættu að nýtast 
við markaðssetningu Æ tjaldsvæðinu Æ næsta Æri. 

Flestar athugasemdir við tjaldsvæðið sem gerðar 
voru sneru að sturtuaðstöðu og svo þvotta- og 
eldunaraðstöðu. Tilkoma þjónustuhœssins 
kemur til móts við þessar athugasemdir.

Hannað var merki fyrir tjaldsvæðið.               
Höfundur þess er Gunnar Jœlíusson,           
grafískur hönnuður.

Bygging Hópsskóla gengur vel en skólinn 
tekur til starfa um Æramótin og � ytjast 1. og 
2. bekkur þangað y� r til að byrja með. Maggý 
Hrönn Hermannsdóttir var rÆðinn skólastjóri 
og hefur hœn þegar tekið til starfa enda að 
ýmsu að hyggja þegar nýr skóli er byggður 
upp frÆ grunni.

Maggý Hrönn er fædd í Stykkishólmi og alin 
upp í Ólafsvík. Hœn er með kennarapróf frÆ 
KH˝ auk viðbótarnÆms í stjórnun og sØrkennslu 
frÆ HA. ÞÆ kenndi hœn í tíu Ær við Grunn-
skóla Ólafsvíkur, eitt Ær Æ Hvolsvelli, � ögur Ær 
í Austurbæjarskóla, tvö Ær í Hólabrekkuskóla 
og Ætta Ær í Öskjuhlíðarskóla. Auk þess hefur 
hœn unnið ýmis sumarstörf, m.a. við RØtt-
argeðdeildina að Sogni, sumardvöl fyrir fötluð 
börn að Laugalandi í Holtum, leikskólastjóri 

í a� eysingum í Ólafsvík, nokkrum sambýlum 
fyrir fatlaða, Dvalarheimili aldraðra í Ólafsvík, 
verkstjóri í unglingavinnu, forstöðumaður 
lengdrar viðveru í Austurbæjarskóla og síðast 
en ekki síst stundað trillusjómennsku með 
föður sínum.

,,Ég sótti um stöðu skólastjóra Hópsskóla af 
þeirri Æstæðu að Øg veit að hægt er bæta gott 
skólastarf og Øg treysti mØr til að takast Æ við 
það. Það er mikil Æskorun að takast Æ við nýja 
hluti og sem leiðtogi í Hópsskóla ætla Øg að 
leita e� ir sterkum hliðum allra, bæði nemenda 
og starfsmanna og gera þeim þannig tækifæri 
til að blómstra Æ eigin forsendum,� segir Maggý 
Hrönn.

En hvers konar skóli verður Hópsskóli?
,,˝ Hópsskóla verður lögð Æhersla Æ ein-

staklingsmiðað nÆm, leitað að sterkum hliðum 
nemenda og byggt ofan Æ þær. Nemendur Hóps-
skóla verða hvattir til sjÆlfstæðra vinnubragða 
og skapandi hugsunar. Starfsmenn Hópsskóla 
munu vinna sem ein heild að velferð og mennt-
un nemenda og gefa þeim, e� ir fremst megni, 
kost Æ hvetjandi og skapandi verkefnum sem 
reyna Æ sjÆlfstæði, uppgötvanir og hæfni til að 
vinna með öðrum. Allir nemendur Hópsskóla 
munu fÆ tækifæri til að nÆlgast viðfangsefni 
Æ eigin forsendum miðað við aldur þeirra og 
þroska. Virðing fyrir skoðunum og hugmynd-
um foreldra verður stór þÆttur í skólastar� nu 
og mikil Æhersla verður lögð Æ að mynda góð 
tengsl við þÆ. `hersla verður lögð Æ að við 
sem vinnum saman í Hópsskóla leggjum mat 
Æ eigin frammistöðu með það fyrir augum að 
auka starfsþroska okkar, e� a fagmennskuna og 
bæta þannig skólastar� ð. ˝ Hópsskóla verður 
Æhersla Æ slökun og friðsæld. Þar verða allir jafn 
mikilvægir og saman mynda þeir sterka heild 
þar sem vinÆttan, virðingin, gleðin, umhyggjan, 
fordómaleysið og umburðarlyndið er límið. 
Hópsskóli verður skóli fyrir alla.�

Maggý Hrönn segir að bygging Hópsskóla 
gangi vel og hœn er sannfærð um að allt verður 
klÆrt í janœar 2010. Hœn er � utt til Grindavíkur 
og líkar vel hØr suður með sjó.

,,Grindavík er yndislegur bær og mØr líður vel 
hØrna. HØr er gott að vera og það eru forrØtt-
indi að fÆ að anda að sØr sjÆvarlo� inu þegar Øg 
opna dyrnar mínar Æ morgnana. Fólkið sem Øg 
mæti Æ förnum vegi er alœðlegt og fyrir þetta, 
og margt � eira sem Grindavík hefur upp Æ að 
bjóða er Øg þakklÆt,� sagði Maggý Hrönn að 
endingu.

SjÆlfstæð vinnubrögð og skapandi hugsun 
- segir Maggý Hrönn Hermannsdóttir skólastjóri um star� ð í Hópsskóla sem hefst í janœar.

Gunnar J¼l²usson
graf²skur hºnnuĦur FĉTs²mi 844 0806gunnar@dinamit.is

Grindavík Campsite logo 

Á dökkum grunni

Um 4000 gestir í sumar Æ nýja tjaldsvæðinu

˝ störfum mínum síðastliðin Ær fyrir hönd bæj-
arfØlagsins sem bæjarfulltrœi hef Øg stundum 
velt því fyrir mØr hvort ekki væri jÆkvætt fyrir 
samfØlagið okkar að hafa þessi þrjœ orð sem 
vegvísir að góðu og mannbætandi samfØlagi. 
Er ekki nauðsynlegt að bæjarbœar beri virðingu 
fyrir því að ekki eru allir sömu skoðunar þegar 
til afstöðu mÆla kemur? Er ekki nauðsynlegt að 
menn ha�  í huga að ekki þarf að hætta að brosa 
til hvors annars þó skoðanir okkar hvað varðar 
menn og mÆlefni fari ekki alltaf saman! Er ekki 
nauðsynlegt að við fullorðna fólkið leggjum 
okkur fram við að � nna jÆkvætt œt œr öllum 
mÆlum og sýnum umbyrðarlyndi gagnvart 
þeirri staðreynd að við erum ekki öll eins og 
hver og einn mÆ vera eins og hann er?

Getum við sem störfum í stjórnmÆlum ekki 
lÆtið okkur þykja vænt um hvert annað sem 
samstarfsfólk þó ekki sØum við alltaf sömu 
skoðunar hvort sem um er að ræða afstöðu til 
framkvæmda eða stöðuveitinga? Ég tel að þegar 
samfØlagsleg umræða um menn og mÆlefni 
einkennist af hei�  eigi menn virkilega að líta í 
eigin barm og meta hvort ekki sØ Æstæða til þess 
að söðla um og hleypa öðru fólki að. 

Fjölskyldan er í fyrirrúmi 
- fólk er í fyrirrúmi

Rekstur sveitarfØlags er ekkert gamanmÆl. 
Miklu skiptir að vel sØ að því staðið rekstr-
arlega.Það hefur væntanlega ekki farið fram 
hjÆ neinum að fyrir einu Æri hrundi íslenskt 
efnahagslíf og starfsemi banka og samfØlagsins 
gjörbreyttist eins og hendi væri veifað Meiri-
hlutinn sem starfar í bæjarfØlaginu Ækvað þÆ 
að standa með íbœum Grindavíkur. Ekki voru 
hækkaðar neinar Ælögur Æ íbœa, mönnum var 
ge� ð tækifæri til að greiða til að mynda fast-
eignagjöld Æ lengri tíma, œtsvar hækkaði ekki 
og � eira kom til.

`kveðið var að e� a frekar grunnþjónustu 
sveitarfØlagsins m.a. með því að lækka mat-
arkostnað grunnskólabarna og fella niður 

æ� ngagjöld og gjöld til 
tónlistarnÆms. Skapa eldra 
borgurum aðstöðu til 
samveru og tómstunda. ˝ 
sumar var vinnuskólinn 
e� dur til mikilla muna 
með hærra framlagi þann-
ig að eldri börn en 16 Æra 
gætu starfað þar. Styrktar 
voru stoðir fØlagsþjón-
ustunnar með rÆðningu Æ 
fØlagsrÆðgjafa til bæjarins. 
Svona mætti lengi telja.

Pólitísk stefnumótun er skýr
- fólkið í fyrirrúmi !

Framkvæmdir og HS sjóðurinn
˝ janœar setti meirhlutinn þÆ pólitísku stefnu-
mótun fram við afgreiðslu � ÆrhagsÆætlunar-
inar fyrir 2009 að bærinn tæki ekki lÆn til 
framkvæmda heldur skyldi notaðir vextir og 
verðbætur af HS-sjóðnum svokallaða til þess að 
� Ærmagna framkvæmdir í bæjarfØlaginu. Kallað 
var e� ir því að framkvæmdum yrði haldið 
Æfram m.a með tilliti til atvinnustigsins. HØr mÆ 
sjÆ hvað hefur verið framkvæmt Æ Ærinu 2009.

� Nýr grunnskóli-stærsta framkvæmdin í 
bæjarfØlaginu.

� Lokið við tjaldsvæðið fyrir utan þjónustu-
hœsið.

� Viðhald Æ mannvirkjum bæjarins.
� Hafnarframkvæmdir.
� Umhve� smÆlin / listaverk Æ hringtorgum.
� Fjölnota hœsið klÆrað og vígt.
� Auðlindastefna bæjarins tilbœinn.
Getum við ekki verið sammÆla því að öll vötn 

liggja til Grindavíkur eins og maðurinn sagði. 
Þurfum við einhverja vitna við.  Síðast en ekki 
síst hafa ný fyrirtæki verið boðin velkomin til 
bæjarins. Það er því leiðinlegt hvernig minni-
hlutinn hamast í því að vera sífellt í einhverjum 
talnaleik með HS-sjóðinn og lÆntökur/fram-

kvæmdir. Það þarf ekki mikin stærðfræðisnill-
ing til að sjÆ að vel er haldið utan um � ÆrmÆlin 
hjÆ bænum og mikil framkvæmdagleði hefur 
ríkt með það að leiðarljósi að byggja utan um 
velferðina. LÆtum snillingunum sem settu ˝s-
land Æ hausinn það e� ir að hafa verið í lo� � m-
leikum og talanspeki. Svei mØr ef þeir meira að 
segja aðhyllast ekki allir sömu stefnuna Æfram.

Hvað er framundan hjá bænum?
� Nýtt hafnarhœs
� Þjónustuhœs Æ nýju tjaldsvæði
� Breytingar Æ stjórnsýsluhœsnæðinu

 Stóru verkefnin eru svo Ækvörðunartaka með 
framtíðhlutverk  Festis í huga.

Einnig framtíðaruppbygging Æ íþróttasvæð-
inu. Nefndin sem um mÆlið � allaði lagði til 
Æætlun í uppbyggingunni í � mm liðum. Það 
er mÆl er þarf að fara í ítarlegar rökræður með 
- hvernig við framkvæmum Æ næstu Ærum.

Grindavík er að mínu mati eitt ö� ugasta bæj-
arfØlag landsins og Æ mikla möguleika til vaxtar 
Æ næstu Ærum. ˝ atvinnulegu tilliti stöndum við 
vel og fyrirtæki vilja koma hingað. Staða okkar 
eignarlega er sterk. Sjóðurinn er vænlegur. Við 
þurfum hins vegar að gæta aðhalds í rekstr-
inum og skoða hann vel Æ næstu misserum.
Rekstur bæjarfØlagsins þarf að vera rØttu megin 
við línuna til lengri tíma litið.

Aðalatriðið er þó að skapa hØr gott og ö� ugt 
mannlif þar sem hver einstaklingur getur notið 
sín Æ sínum forsendum undir merkjum virð-
ingar- jÆkvæðni og umbyrðarlyndis.

Að lokum þetta: Um mÆnaðarmótin nóv-
ember / desember mun Jóna Kristín Þorvalds-
dóttir bæjarstjóri ljœka störfum sínum fyrir 
okkar bæjarfØlag að eigin ósk. Ég vil nota þetta 
tækifæri til þess að þakka henni gott samstarf  
og � nnst mØr mikill e� irsjÆ af samvinnu við 
hana.

   Petrína Baldursdóttir  
formaður bæjarrÆðs

Petrína 
Baldursdóttir  

Virðing � jÆkvæðni � umburðarlyndi
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Norðurgarður steyptur 
- Bylting við höfnina

Konur í meirihluta 
` einum morgunfunda bæjarrÆðs í sumar varð sÆ sögulegi atburður að konur skipuðu meirihlutann Æ bæjarrÆðsfundi en þær voru þrjÆr af 
� mm fulltrœum.  FrÆ vinstri: Jóna Kristín Þorvaldsdóttir bæjarstjóri, Guðmundur PÆlsson (D), Dóróthea Jónsdóttir (S), Björn Haraldsson 
(V) og Petrína Baldursdóttir (B) formaður bæjarrÆðs.

Listaverkin A�  hafsins og Dans seglanna e� ir Guðbjörgu Hlíf PÆls-
dóttur listakonu voru vígð við hÆtíðlega athöfn Æ hringtorgunum 
við Hópsbraut í sumar. Listaverkin setja mikinn svip Æ hringtorgin 
líkt og listaverið Orka e� ir Lindu Oddsdóttur Æ Víkurbrautinni sem 
var a� jœpað í febrœar.

Við vígsluna sagði Guðbjörg frÆ hugmyndum sínum Æ bak við 
listaverkin en þau tengjast undirstöðu atvinnuvegi þjóðarinnar. 
Jóna Kristín Þorvaldsdóttir bæjarstjóri þakkaði listakonunni fyrir 
þessi frÆbæru verk og sagði þau vera sannkölluð bæjarprýði.

Vinnuskóli Grindavíkur var starfræktur 
með hefðbundu sniði í sumar.  Vegna slæms 
atvinnuÆstands hafa þó aldrei � eiri unglingar 
verið í vinnu í skólanum en þetta sumarið.  
Einnig var, í ljósi Æstandsins, tekin sœ Ækvörð-
un að bjóða eldri unglingum, 16 � 18 Æra, 
vinnu og var töluverð Æsókn e� ir vinnu frÆ 
þeim aldurshópi.

˝ sumar var Vinnuskólanum stjórnað af `stu 
Jóhannesdóttur garðyrkustjóra og PÆli Val 
Björnssyni y� r� okksstjóra. Óhætt er að segja 
að þau ha�  haldið vel utan um starfsemina og 
hefur Grindavíkurbær sjaldan litið betur œt eins 
og e� ir vinnu sumarsins.  Mikil Æhersla var lögð 
Æ það við unglingana að þau beri virðingu fyrir 
umhver�  sínu og mÆ segja að vel ha�  tekist til 
með að fÆ þau til að hugsa betur um sitt nÆnasta 
umhver� .  

Sem hluta af starfsemi skólans fengu ungling-
arnir líka fræðslu og kom m.a. rithöfundurinn 
Þorgrímur ÞrÆinsson í heimsókn og ræddi við 
þau um mikilvægi heilbrigðs lífernis og svo í lok 
jœlí fengu þeir unglingar sem þÆ voru í vinnu 
heimsókn frÆ jafningafræðslunni í Reykjavík. 
Starfsemi jafningjafræðslunar gengur œt Æ að 
ungur fræði ungan. Það sem felst í þessu er að 
forvarnir sØu unnar af ungu fólki fyrir ungt fólk. 
Tókst vel til með bÆðar þessar heimsóknir.

Bœið er að steypa þekjuna Æ Norðurgarði, 
hafnarkantinum fyrir framan œtgerðarfyr-
irtækið Vísi. Flöturinn sem var steyptur var 
alls um  3000 fermetrar. ÞÆ var afgangssteypa 
notað í að laga bryggjuna í Staðarhver� .

Að sögn Sverris Vilbergssonar hafnarstjóra 
gengu steypuframkvæmdirnar framar vonum 
og er aðeins frÆgangsvinna e� ir. Nœ standa y� r 
framkvæmdir við vigtarhœs, verktaki er Grindin 
ehf. sem Ætti lægsta tilboðið í hœsið. FullklÆr-

aður Norðurgarður verður mikil ly� istöng fyrir 
Grindavíkurhöfn og gjörbyltir allri aðstöðu við 
höfnina.

ÞrÆtt fyrir að hafnarkanturinn ha�  verið 
ósteyptur um hríð hefur hann töluvert verið 
notaður því bÆtar hafa lagst þar að. Aðstaða við 
Grindavíkurhöfn verður til mikillar fyrirmynd-
ar e� ir þessar framkvæmdir, ekki síst þegar nýtt 
vigtarhœs verður tilbœið.

Met fjöldi í Vinnuskólanum

A�  hafsins og Dans seglanna

KÆri Allansson hefur verið rÆðinn nýr org-
anisti við Grindavíkurkirkju í stað Tómasar 
Guðna Eggertssonar sem hefur rÆðið sig við 
Seljakirkju. KÆri er 27 Æra og hefur verið org-
anisti við ÓhÆða söfnuðinn undanfarin tvö Ær. 
KÆri er að ljœka nÆmi við Tónskóla Þjóðkirkj-
unnar og jafnframt að œtskrifast Æ kirkju-
tónlistarbraut ListahÆskólans.

,,Ég sótti um í Grindavík vegna þess að mØr 
leist vel Æ stemmninguna hØr, kórinn er � ott-
ur og hljóðfærið frÆbært. Svo er hØr yndislegt 
fólk,� segir KÆri sem verður í fullu star�  sem 
organisti líkt og fyrirrennari hans.

Hann segist vilja e� a kórinn við kirkjuna 
enn frekar og gera stœlknakórinn stærri og 
ö� ugri en Æður og e� a star� ð almennt.

,,Þetta vil Øg gera í samstar�  við alla 
Grindvíkinga, að þeir verði stoltir af kórnum 
sínum. Einnig hef Øg Æhuga Æ því að e� a tón-
leikahald og auka almennt trafík í kirkjuna. 
Ég hvet sem � esta til að taka þÆtt í kirkjustarf-
inu og að syngja með í messu,� segir KÆri.

Nýr organisti 
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PÆll Ólafsson hóf störf sem fØlagsrÆðgja�  
hjÆ Grindavíkurbæ í sumar. Hann hefur 
starfað hjÆ Garðabæ undanfarin Ær en hefur 
víða komið við og er í dag m.a. formaður 
norrænna samtaka fØlagsrÆðgjafa.  

,,Ég er með meistaragrÆðu í fØlagsrÆðgjöf frÆ 
HÆskólanum í Lundi í Svíþjóð. E� ir skóla fór Øg 
að vinna í Grafarvogi þar sem Øg vann að mjög 
skemmtilegu verkefni í samstar�  við lögregl-
una. Ég færði mig svo til Hafnar� arðar og vann 
þar sem unglingarÆðgja�  til Ærsins 2006 og tók 
þÆtt í að skapa og vinna að samstarfsverkefni 
sem er kallað Litli Hópur sem � allar um sam-
vinnu aðila tengda börnum.  E� ir Hafnar� örð 
fór Øg í næsta sveitarfØlag, Garðabæinn þar sem 
Øg hef starfað sem unglingarÆðgja�  þar til Øg 

færði mig hingað til Grindavíkur. Ég er einnig 
formaður FØlagsrÆðgjafafØlags ˝slands og hef 
setið í nefndum Æ vegum FØlagsmÆlarÆðuneyt-
isins og er nœna t.d. fulltrœi Bandalags hÆskóla-
manna í Velferðavakt fØlagsmÆlarÆðuneyt-
isins og er formaður barnahóps vaktarinnar. 
Velferðavaktin Æ að fylgjast með og bregðast við 
a� eiðingum � ÆrmÆlakreppunnar margumtöl-
uðu. Ég hef einnig reynt að vera virkur í alþjóð-
legu star�  fØlagsrÆðgjafa og er næstu tvö Ærin 
formaður norrænna samtaka fØlagsrÆðgjafa. 
Til gamans mÆ geta að Øg vann sem sendill hjÆ 
KaupfØlagi Suðurnesja í Grindavík í eitt Ær eða 
svo fyrir ansi löngu síðan.  � 

- Hver eru þín helstu verkefni?
,,Ég sinni fØlagslegri rÆðgjöf fyrir alla sem telja 

sig þurfa Æ henni að halda. UppeldisrÆðgjöf, 
foreldrarÆðgjöf, samskiptarÆðgjöf og svo fram-
vegis. Ég Æ líka að sinna barnaverndarmÆlum 
í sveitarfØlaginu og verð tengiliður við skólana 
og vinn í nÆinni samvinnu við þÆ. Einnig býst 
Øg við að koma að forvarnarmÆlum sveit-
arfØlagsins í samvinnu við þar til gerða aðila.�

- Hvernig líst þØr Æ Grindavík?
,,MØr líst ofurvel Æ Grindavík. MØr þykir fólk 

vera almennt duglegt og fœst til samvinnu. 
Þetta er lítið bæjarfØlag sem þýðir að boðleiðir 
eru stuttar og er� ðleikar eru o�  auðleystari. 
Mannlegi þÆtturinn er mikilvægur í þessu sveit-
arfØlagi sem og öðrum,� sagði PÆll að lokum.  

 Nýtt bæjarhlið Grindavíkurbæjar, sitt 
hvoru megin við Grindavíkurveg var tekið 
í notkun í sumar. Ekki fer Æ milli mÆla að 
þeir sem aka í gegnum bæjarhliðið Ætta sig 
Æ því að þeir eru komnir til Grindavíkur og 
jafnframt hversu stórt land heyrir undir bæj-
arfØlagið.

Nýja bæjarhliðið er hannað af Ingu Rut 
Gylfadóttur landslagsarkitekt hjÆ Forma en 
hœn rekur fyrirtækið Æsamt Björk Guðmunds-
dóttur. Inga Rut segir að hugmyndin Æ bak við 
vörðurnar ha�  verið að halda í og spila með 
nÆttœrunni Æ svæðinu.

,,Umhver� ð er auðvitað einstakt með þetta 
œfna hraun. Hugmyndin byggir Æ gömlu vörð-
unum sem víða sjÆst í nÆttœrunni og eru vegvísar 
eða kennileiti. Það mÆ segja að þær ha�  verið 
ýktar upp og stækkaðar,� segir Inga Rut.

Efnisvalið er nÆttœrugrjót frÆ nÆnasta umhverf-
inu og hugmyndin af mótspili í efnisnotkun Æ 
móti nÆttœrugrjótinu er ryðgað stÆl. Hugmyndin 
er í raun tekin œr Hópsnesinu þar sem er að 
� nna gömul skips� ök. Að sögn Ingu Rutar er 
framtíðarplanið að vörðurnar verði upplýstar.

Verktakinn Krossborg hf. sÆ um að hlaða bæj-
arhliðið samkvæmt teikningu Ingu Rutar.

PÆll Ólafsson, nýr fØlagsrÆðgja�  Grindavíkurbæjar:

Líst ofurvel Æ Grindavík

Sigurður Erlendsson hefur tekið til starfa 
sem ker� sstjóri hjÆ Grindavíkurbæ. Hann 

þekkir vel til hjÆ bænum því hann hefur Æður 
gegnt þessu star� . Undanfarin Ær hefur hann 

unnið sem ker� sstjóri hjÆ Skyggi. Sigurður 
segist afar Ænægður að vera kominn a� ur til 

starfa hjÆ Grindavíkurbæ. Ýmislegt spenn-
andi sØ framundan eins t.d. og að tölvuvæða 

Hópsskóla.

Sigurður Erlendsson
ker� sstjóri Æ ný

Nýtt bæjarhlið Æ Grindavíkurvegi

Grindavíkurbær hefur staðið í ýmsum 
framkvæmdum Æ þessu Æri, í nýbyggingum,  
viðhaldi og gatnagerð. Stærsta einstaka 
framkvæmdin er bygging Hópsskóla og þÆ 
var lokið við framkvæmdir Æ tjaldsvæðinu 
en e� ir Æ að bjóða œt þjónustuhœsið. Jafn-
framt var Hópið, � ölnota íþróttahœs, vígt 
fyrr Æ þessu Æri.

Víkurbraut 62 þar sem bæjarskrifstofurnar 
eru m.a. til hœsa var tekið í gegn að utan og 
verið er að bjóða œt framkvæmdir innanhœss 
vegna stækkunar Æ skrifstofuhœsnæði.

Nœ er verið að klæða Æhaldahœsið að utan, 
Grindavíkurkirkja var mÆluð í sumar sem 
og gamla kirkjan og þÆ eru framkvæmdir 
við vigtarhœsið við höfnina  farnar af stað.

Töluverðar malbikunarframkvæmdir hafa 
verið í sumar, malbikað var m.a. í Efrahópi, 
Norðurhópi, ˘gisgötu og Austurvegi. ÞÆ 
var steypt þekja Æ hafnarkantinn Æ Norð-
urgarði.

Ljóst er að Grindavíkurbær hefur farið í 
miklar viðhaldsframkvæmdir Æ mannvirkj-
um sínum undanfarin misseri og er bœið að 
taka allar fasteignir meira og minna í gegn.

Miklar framkvæmdir 
Æ vegum Grindavíkurbæjar
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Þann 25. október 2008 boðaði bæjarstjórn 
Grindavíkur til opins fundar um íþróttamÆl.  
Markmið fundarins var að fÆ fram fram-
tíðarsýn Æ íþróttamÆl í Grindavík, annars 
vegar í mannvirkjamÆlum og hins vegar í 
faglegu star� .  ` þessum fundi kom fram 
hjÆ formanni UMFG, Gunnlaugi Hreinssyni 
að � estar deildir UMFG skorti fullnægjandi 
aðstöðu til æ� nga og keppni og brýn nauðsyn 
væri Æ að � nna viðunandi aðstöðu undir 
almenna fØlagsstarfssemi aðalstjórnar UMFG 
sem og deilda.  ˝ framhaldi af þessum fundi 
skipaði bæjarrÆð þriggja manna nefnd til að 
skoða framtíðaruppbyggingu Æ íþróttasvæð-
inu og koma með tillögur þar að lœtandi.  
Nefndin var skipuð e� irtöldum aðilum:
 Magnœs Andri Hjaltason, formaður.  

Fulltrœi Samfylkingarinnar.
 Jón Fannar Guðmundsson.  Fulltrœi Fram-

sóknar� okks.
 Magnœs MÆr Jakobsson. Fulltrœi SjÆlfstæð-

is� okks.
 Starfsmaður nefndarinnar var skipaður 

Kristinn J. Reimarsson, frístunda- og 
menningarfulltrœi.

Nefndin hefur nœ skilað ítarlegri skýrslu til 
bæjary� rvalda með metnaðarfullum hugmynd-
um um frekari uppbygginu Æ svæðinu. Verður 
hØr gerð grein fyrir því helsta sem kemur fram 
í skýrslunni  en skýrsluna í heild sinni mÆ 
nÆlgast Æ heimasíðu Grindavíkurbæjar,  www.
grindavik.is     

Tillögur nefndarinnar:
˝ störfum nefndarinnar var óskað e� ir til-
lögum frÆ aðalstjórn UMFG og öllum deildum 
UMFG. Rýnt var í hverjar væru óskir og þar� r 
deildanna. Sömuleiðis skoðaði nefndin nýleg 
íþróttamannvirki í öðrum sveitarfØlögum. Að 
þessari vinnu lokinni var farið í að gera rým-
isÆætlun og teikna upp hönnunarforsendur sem 
byggjast Æ þeirri þarfagreiningu sem kom fram 
e� ir fundi nefndarinnar með hverri deild innan 
UMFG og aðalstjórn Æsamt helstu kröfum sem 
gerðar eru til íþróttaiðkunar í dag.  Nœverandi 
byggingar Æ svæðinu eru samtals 5.961  m2

Markmið og skipulagsdrög:  Helstu markmið 
með tillögum nefndarinnar eru:
� Að sameina deildir innan UMFG í eina 

sameiginlega fØlagsaðstöðu með sal og 
skrifstofum, helst miðsvæðis eins og best er 
fyrir komið miðað við nœverandi mann-
virki og með hagsmuni allra iðkenda að 
leiðarljósi.

� Að einn aðalinngangur  verði að framtíðar 
�FØlags- og íþróttamiðstöð Grindavíkur�.

� Tengingar við nœverandi íþróttahœs, 
sundlaug og œtisvæði (knattspyrnuvöll) 
verði sem greiðastar. 

� Hugað verði að skuggavarpi Æ sundlaug frÆ 
nýjum byggingum. 

� Hor�  verði Æ svæðið sem eina samofna 
heild til framtíðar og hægt sØ að byggja 
mannvirkin upp í Æföngum.

� Byggð verði upp aðstaða við Hópið og stœk-
una.

� Lagt er til að þjónustumiðstöð eldri borgara 

sem fyrirhugað er að rísi við Víðihlíð verði 
hluti af þessari nýju �FØlags- og íþrótta-
miðstöð Grindavíkur.�  Hugmyndafræðin 
gengur œt Æ að með því að staðsetja þjón-
ustumiðstöðina inn í íþróttamiðstöðinni 
megi samnýta rými og etv starfsfólk e� ir 
aðstæðum. 

Forgangsröðun og stærðir. ˝ samvinnu við 
Arkitektastofuna Batteríið var sett fram e� -
irfarandi Æfangaskipting Æ uppbyggingu frekari 
mannvirkja Æ íþróttasvæðinu.

1. Æfangi: Aðalinngangur, salarrými UMFG og 
aðstaða fyrir eldri borgara = 1.546 m2.  

˝ hugmyndum nefndarinnar er gert rÆð fyrir 
að aðalinngangur í nýja íþrótta- og fØlags-
miðstöð verði frÆ Austurvegi. HØr er gert rÆð 
fyrir að í þessum hluta verði anddyri, móttaka, 
stigahœs, verslun, þjónusta, starfsmanna-
aðstaða, vinnustofur eldri borgara, skrifstofur 
og fundarherbergi UMFG og deilda, 300 m2 
salur með möguleika Æ því að verða skipt upp 
Æsamt eldhœsi og samnotanrými t.d. snyrtingar, 
ræsting o� .   Einnig er gert rÆð fyrir svölum 
við enda salarins þar sem hægt er að horfa 
y� r knattspyrnuvöllinn. Með því að hafa þetta 
sem fyrsta Æfanga er verið að koma til móts við 
þar� r allrar ungmennafØlagshrey� ngarinnar 

varðandi fØlags- og skrifstofuaðstöðu en mikil 
og brýn þörf er Æ því að leysa það vandamÆl.  

2. Æfangi: Bœnings- og salernisaðstaða við 
Hópið/Grindavíkurvöll = 378 m2.  Starfsleyf-
isskilyrði fyrir rekstri Hópsins er að það sØ til 
staðar varanleg bœnings- og salernisaðstaða. 
Nefndin leggur til að það komi í öðrum Æfanga.  
Þessi hugmynd gefur knattspyrnudeildinni færi 
Æ að vera með miða- og veitingasölu Æ knatt-
spyrnuleikjum sem fara fram Æ aðalvellinum. 
HØr er gert rÆð fyrir tveimur bœningsklefum, 
salernisaðstöðu, miðasölu, og einnig er gert 
rÆð fyrir að verkstæði/vØlageymsla fyrir knatt-
spyrnuvöllinn sØ í þessu rými.

3. Æfangi: ˝þróttahœs, bœningsaðstaða og for-
salur = 2.461 m2.

Það hefur lengi legið fyrir að bæta þur�  
aðstöðu jœdódeildar UMFG.  Sömuleiðis þurfa  
taekwondó- og � mleikdadeild betri aðstöðu til 
iðkunar sinnar íþrótta.  Nœ svo liggur alveg ljóst 
fyrir að íþróttahœsið er of lítið m.t.t. stærðar Æ 
körfuknattleiksvellinum. Nefndinni var falið 
að koma með tillögur til framtíðar og því telur 
nefndin að lausnin til að leysa vanda þess-
ara íþróttagreina og einnig til að skapa meira 
möguleika fyrir almenning til að iðka íþróttir 
og /eða almenna líkamsrækt sØ að byggt verði 

nýtt íþróttahœs. Með því að fÆ nýtt hœs fær 
körfuknattleiksdeildin betri aðstöðu og gamla 
salinn verður því hægt að nýta fyrir jœdó, 
taekwondo og � mleika.  

˝ þessu rými er gert rÆð fyrir þrískiptum 
íþróttasal (1.536 m2), afgreiðslu, starfsmannað-
stöðu, ræstingu, bœningsaðstöðu fyrir íþrótta-
hœs, sundlaug og líkamsrækt, ly� aprófunar-
herbergi, bœningsherbergi dómara, aðstöðu 
fyrir kennara, þvottahœs, sjoppa, geymslur og 
sjœkraherbergi. 

Þegar þessi Æfangi er komin losnar um Ækveð-
ið rými í nœverandi íþróttahœsi, þ.e. inngang, 
bœningsklefa, starfamannaaðstöðu, anddyri 
og sœ aðstaða sem jœdó og taekwondó hefur 
í dag.  Nefndin leggur til að þetta rými verði 
tekið undir fØlagsmiðstöðina Þrumuna. Þetta 
eru samtals 512 m2 og ætti að duga vel undir 
þÆ starfsemi. 

Sömuleiðis þegar þessi Æfangi er komin verður 
hægt að breyta aðkomu að sundlaugarsvæðinu 
og breyta nœverandi hœsnæði sundlaugarinnar 
í líkamsrækt, en það er tillaga nefndarinnar að 
svo verði gert.  

4. Æfangi: Innisundlaug og Æhorfendastœka = 
1.720 m2.

Nœverandi sundlaugarkar liggur undir 
skemmdum og er Æætlað að lí� ími þess sØ 

ekki meira en 5 � 6 Ær. Af þessum sökum telur 
nefndin að byggja þur�  nýja sundlaug og 
leggur til breytingar Æ stærð og staðsetningu 
hennar. Það er einnig skoðun nefndarinnar að 
nœverandi laugarsvæði sØ ekki nógu barnvænt 
og sØrstaklega er nýting laugarinnar y� r vetr-
armÆnuðina ekki nógu góð.  Þó hefur aðsókn 
barna aukist töluvert e� ir að aðgangur varð 
ókeypis um síðustu Æramót. Við getum samt 
ekki hor�  framhjÆ þeirri staðreynd að margir 
foreldrar eru y� r vetrarmÆnuðina að keyra í 
næstu sveitarfØlög til að fara með yngstu börnin 
í innisundlaugar og eru jafnvel að sækja ung-
barnasundnÆmskeið í önnur sveitarfØlög.  Nœ 
svo mÆ ekki gleyma eldri borgurum.  Aðstaða 
t.d. fyrir sundleik� mi er ekki boðleg við nœver-
andi aðstæður. Nœ svo mÆ ekki horfa framhjÆ 
því að Æ sumrin geta komið sólríkir dagar þar 
sem fólk vill baða sig í sólinni. Af þessum 
sökum leggur nefndin til að til viðbótar verði 
gert rÆð fyrir œtsvæði með pottum, barnvæn-
um laugum og rennibrautum.  Nefndin leggur 
Æherslu Æ það að sundlaugin og það svæði verði 
hannað þannig að það mæti bæði kröfum 
sunddeildarinnar og eins þörfum hins almenna 
bæjarbœa. 

˝ tillögu nefndarinnar er gert rÆð fyrir keppn-
islaug allt að 25 x 25m eða 10 brauta laug og 
síðan minni kennslulaug sem nýtist til kennslu 
ungbarnasunds og sundleik� mi og einnig sem 
busllaug með leiktækjum.  

5. Æfangi: aðstaða œtisvæða � bœningsaðstaða 
= 204 m2. 

Sem síðasta Æfanga í þessu ferli við uppbygg-
ingu nýrrar íþrótta- og fØlagsmiðstöðvar leggur 
nefndin til að byggðir verði nýjir bœningsklefar 
og önnur aðstaða fyrir aðalleikvanginn.   Með 
þessari tillögu er komið til móts við óskir 
knattspyrnudeildarinnar þar sem leikmenn 
geta nýtt salarkynni (�Gula hœsið�) fyrir og e� ir 
æ� ngar og leiki og bœningsaðstöðu í sama hœsi. 
Hugmyndir knattspyrnudeildarinnar gerðu rÆð 
fyrir svona aðstöðu í þeirri teikningu sem þeir 
höfðu gert við Hópið og stœkuna. ˝ þessu rými 
yrði einnig gert rÆð fyrir aðstöðu fyrir dómara, 
ly� ae� irlit o� .

Eins og fyrr hefur komið fram er stærð 
nœverandi bygginga Æ svæðinu 5.961 m2.  Til-
lögur nefndarinnar gera rÆð fyrir að samtals 
verði stærð allra mannvirkja 12.269 m2 og því 
aukning um 6.309 m2.  Samkvæmt fulltrœum 
Batterísins mÆ Æætla um 300.000 kr. Æ hvern 
fermetra í byggingakostnað. Það mun gera 
tæpir tveir milljarðar; 1.892.700.000 kr.

Þessu til viðbótar kemur kostnaður við 
œtisvæði sundlaugar sem er Æætlað 1.280 m2 og 
svo kostnaður við að breyta þeirri aðstöð sem 
fØlagsmiðstöðin Þruman Æ að fÆ.

Niðurlag
HØr hafa verið settar Æ blað stórhuga Æætl-
anir um frekari uppbyggingu Æ íþróttasvæði 
Grindvíkinga.  Þær eru í takt við þær óskir sem 
íþróttahrey� ngin hefur sett fram.  Nefndin telur 
það Æka� ega mikilvægt að við uppbygginguna 
verði hor�  til samnýtingar Æ mannvirkjum 
og sömuleiðis að ungmennahrey� ngin verði 
sameinuð Æ einum stað með sína aðstöðu. Er 

lýtur að forgangsröðun uppbyggingar þÆ leggur 
nefndin til að það verði skoðað alvarlega hvort 
ekki sØ skynsamlegt að sameina Æfanga 1 og 3 
og með því móti að tryggt verði að uppbygging-
in verði hraðari og þar� r jœdó, taekwondó- og 
� mleikadeildar verði leystar sem fyrst.  

Uppi eru hugmyndir um að gera Festi að 
menningarhœsi. ˝ skýrslunni er þeirri hugmynd 
komið Æ framfæri að uppbygging Æ svæðinu 
verði sett saman í eina heild þannig að ný 
fØlags- og íþróttamiðstöð verði með óbeina 
tengingu við Festi og Festislóðina. Stamphóls-
veginum verði lokað og gert verði miðbæj-
artorg þannig að þetta svæði verði kjarninn 
í mannlí�  Grindavíkur.  Þetta svæði Æ að iða 
af mannlí�  hvort sem það tengist íþróttum, 
frístundum eða menningu. ` öllu þessu svæði 
eiga Grindvíkingar, stórir, litlir, ungir og gamlir 
að geta fundið eitthvað við sitt hæ�  til að getað 
ræktað bæði líkama og sÆl. Möguleikarnir eru 
miklir.

Að mati nefndarinnar er nœ tækifæri fyrir 
bæjary� rvöld að gera eitthvað nýtt - eitthvað 
öðru vísi sem er ekki í neinu öðru sveitarfØlagi 
og sem tekið verður e� ir.  Það Æ að vera hægt 
að koma inn í þessi mannvirki og gera það sem 
hugur hvers og eins lystir; sund, gufa, heitir 
pottar, líkamsrækt, ungbarnasund, íþróttir eldri 
borgara (sund og leik� mi), borðtennis, snóker, 
píla, dans, aðgangur að interneti, blaðalestur, 
ka�  sopi, spjall, boccia, bókasafn, körfubolti, 
fótbolti, blak, � mleikar, jœdó, taekwondó, fylgj-
ast með börnum og barnabörnum Æ æ� ngum, 
spil, œtskurður, handavinna, samkomustaður 
fyrir alla aldurshópa, fundarhöld, nÆmskeið, 
fyrirlestrar, diskó, æ� ngahœsnæði fyrir hljóm-
sveitir, upptökustœdíó, veitingasala.

Eru Grindvíkingar hvattir til að kynna sØ vel 
skýrsluna sem eins og fyrr segir mÆ � nna Æ 
heimasíðu Grindavíkur, www.grindavik.is 

Framtíðarsýn 
íþróttamÆla í Grindavík

Frískað upp Æ 
gæsluvöllinn
Gæsluvöllurinn við Hraunbraut í 
Grindavík var starfræktur að venju í 
sumar. Lóðin Æ gæsluvellinum var tekin 
í gegn.  Skipt var um jarðveg í kringum 
leiktækin og jafnframt voru keypt ný 
leiktæki. ÞÆ var mÆlað og umhver� ð 
gert virkilega snyrtilegt.
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Gamla Grindavíkurkirkjan var 100 Æra 26. september síð-
astliðinn. ˝ tilefni af því var myndarlegt söguskilti, hannað 
af FERLIR og Martak, sett upp við kirkjuna í tilefni þessara 
tímamóta að frumkvæði Grindavíkurbæjar og myndir af 
gömlum kirkjugripum var komið fyrir í kirkjunni. Auk þess 
var heitt Æ könnunni fyrir aðkomandi gesti í gömlu kirkjunni. 

Jafnframt var kirkjuganga í tilefni dagsins. Mæting var við 
gömlu kirkjuna. Þaðan var ekið með einkabílum að Staðar-
kirkjugarði, þar sem fyrirrennari hennar var. Gengin var svo 
kirkjugatan frÆ Stað að gömlu Grindavíkurkirkju í JÆrngerð-
arstaðahver� . Leiðin var tiltölulega greiðfær.

Kirkjan var vígð þennan dag, 26. september, Ærið 1909. Hœn 
var a� elguð 1982 og síðan hefur verið m.a. barnavistun og 
ýmiss fØlagsstarfsemi í hœsinu.

Met fjöldi var í ÞórkötlustaðarØttum í lok 
septeber. Veðrið lØk við þÆ sem mættu 
í rØttirnar og kunnu gestir vel að meta 
haustmarkaðinn, ratleikinn og hestana þar 
sem teymt var undir börnin.

ÞórkötlustaðarØttir hafa verið vinsælar í 
gegnum tíðina en veðrið var að þessu sinni með 
allra besta móti. RØttirnar fóru vel fram og var 
kynslóðabilið brœað þegar börn, foreldrar og 
afar og ömmur hjÆlpuðust við að draga fØð í 
dilka.

˝ rØttunum mættu mjög margir brott� utt-
ir Grindvíkingar sem og aðrir gestir sem 
skapaði afar skemmtilega rØttarstemmningu. 
Grindvískir bændur eiga heiður skilinn fyrir 
ÞórkötlustaðarØttirnar.

GönguhÆtíð Grindavíkur 2009 um verslunar-
mannahelgina gekk virkilega vel að sögn 
Sigrœnar Jónsdóttur Franklíns menningar-
miðlara. Veðrið lØk við göngugesti, nÆttœran 
skartaði sínu fegursta og allt skipulag gekk 
upp og þÆ var þÆtttaka góð.

,,˝ lok gönguferða voru ýmsir viðburð-
ir, söngur og gítarspil Æ nýja tjaldsvæðinu í 
Grindavík, ka�   Æ ˝sólfsskÆla, grillað lamb í 
Salthœsinu og boðið upp Æ tvo fyrir einn í BlÆa 
lónið. Göngufólk skoðaði Salt� sksetrið og nýtti 
aðra þjónustu í Grindavík. Alls mættu um 500 
manns í göngurnar � órar,� segir Sigrœn sem var 
Ænægð með þÆtttökuna.

HÆtíðin var liður í viðburða- og menning-
ardagskrÆ Salt� sksetursins og Grindavíkurbæj-
ar. Sigrœn segir að hÆtíðin ha�  verið vel kynnt 
í � ölmiðlum og um og y� r 100 manns mættu 
í hverja ferð. Auk Sigrœnar sÆ Ómar SmÆri 
`rmannsson einnig um leiðsögn Æsamt því að 
skrifa um hverja ferð og setja inn myndir sem 
sjÆ mÆ Æ ferlir.is. Magnœs HÆkon Axelsson, leið-
sögumaður rak lestina.

100 Æra afmæli gömlu kirkjunnar

Margt um manninn og fØð í ÞórkötlustaðarØttum

Um 500 manns mættu í GönguhÆtíð Grindavíkur 

Ri� ð innan œr Festi -  Gróðursett við Þorbjarnarfell
VinnumÆlastofnun samþykkti umsókn Grindavík-
urbæjar um sØrstakt atvinnuÆtak SkógræktarfØlags 

˝slands í sumar en um 20 störf var að ræða í 
tvo mÆnuði. Jafnframt samþykkti VinnumÆlastofn-

un sØrstakt Ætaksverkefni vegna niðurrifs innandyra 
í Festi en þetta voru 10 störf í einn mÆnuð. 

Hvort tveggja gekk mjög vel. Umhver� ð í hlíðum 
Þorbjarnarfells var fegrað og töluvert plantað af trjÆm. 

ÞÆ gekk vel að rífa innan œr Festi og er þetta gamla 
fØlagsheimili nœ nÆnast fokhelt.

Skemmtilegur forvarnardagur
Forvarnardagurinn í grunnskólum var haldinn 30. september sl.  
Dagurinn er haldinn að frumkvæði forseta ˝slands í samvinnu við 
Samband íslenskra sveitarfØlaga, ˝þrótta- og Ólympíusamband ˝s-
lands, UngmennafØlag ˝slands, Bandalag íslenskra skÆta, Reykja-
víkurborg, HÆskóla ˝slands og HÆskólann í Reykjavík.

Dagurinn hófst Æ því að nemendur  í 9. bekk horfðu Æ myndband 
þar sem forseti ˝slands Ævarpaði nemendur og sýnd voru viðtöl 
við íþrótta- og tónlistarfólk sem hefur skarað framœr Æ sínu sviði 
og teljast vera góðar fyrirmyndir fyrir unglinga. Að því loknu 
fengu nemendurnir heimsókn frÆ fulltrœm deilda UMFG, y� rlög-
regluþjóni, sóknarpresti og � eiri aðilum sem tóku að sØr að stýra 
umræðuhópum þar sem ýmis mÆl voru rædd. 

Að loknum umræðum og verkefnavinnu í skólanum var haldið í 
íþróttahœsið þar sem m.a. voru kynningar Æ íþróttagreinum. Einn 
helsti taekwondóþjÆlfari ˝slands, Sigursteinn Snorrason mætti og 
var með kynningu Æ sinni íþrótt. Fulltrœar frÆ jœdódeild UMFG sÆu 
um kynningu Æ jœdóíþróttinni.

˝ lokin var keppt í knattspyrnu, lið kennara Æ móti liði nemenda 
og fór svo að kennarar höfðu sigur í skemmtilegum leik. Dagurinn 
heppnaðist mjög vel og virðist 9. bekkjar Ærgangurinn vera mjög 
innstilltur Æ heilbrigða lífshætti.

˝ lokin var keppt í knattspyrnu, lið kennara Æ móti liði nemenda 




